

บริษัท บางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น

เดือน มิถุนายน 2557

ข่าว : BKD จ่อเซ็นงานตปท.2พันล. ส่งซีกกำไรโตเท่าตัว-เป้า2.46บ.

2 มิถุนายน 2557 08:49

BKDจ่อเซ็นงานตปท.2พันล. ส่งซีกกำไรโตเท่าตัว-เป้า2.46บ.

ทันหุ้น - BKD ส่งซีกสัญญาธุรกิจไตรมาส 2/2557 เต้นหลังกลซ. ปลดล็อกหุ้นธุรกิจพื้น ล่าสุดคว้งงานหอพัก 120 ล้านบาท พร้อมจ่อเซ็นสัญญางานใหม่ในต่างประเทศรวมมูลค่า 2 พันล้านบาท แต่ถ่วงประมูลงานเพิ่ม 3-4 โปรเจกต์ มูลค่า 2 พันล้านบาท มั่นใจปีนี้กำไรสุทธิโตเท่าตัว และรายได้พุ่ง 50% และ 1,000 ล้านบาท

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เดค-คอง จำกัด (มหาชน) หรือ BKD เปิดเผยว่า จากแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลดีจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/2557 มีการขยายตัวได้ดี โดยล่าสุด บริษัทเพิ่งได้รับงานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มูลค่า 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับหอพัก

ส่งผลให้งานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยยังไม่รวมงานที่บริษัทเตรียมเซ็นสัญญารับงานในเร็วๆ นี้อีกราว 3-4 โครงการมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านบาท และยังมิงงานในต่างประเทศ ทั้ง ทั่วม่า กัมพูชา และซาอุดีอาระเบีย อีกรวมกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและเซ็นสัญญารับงานในต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

มั่นใจผลงานเลิศ

ดังนั้น ทำให้ปี 2557 นี้ บริษัทมั่นใจว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโต 50% จากปีก่อนที่มีรายได้ 601.28 ล้านบาท หรือประมาณ 1 พันล้านบาท จากการทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog ในมือ ส่วนกำไรสุทธิจะโตกว่าเท่าตัวจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14.79 ล้านบาท ซึ่งไตรมาส 1/2557 เพียงไตรมาสเดียว บริษัทก็สามารถทำกำไรสุทธิได้เติบโตเกือบเท่ากำไรสุทธิทั้งปี 2556 แล้ว โดยไตรมาส 1/2557 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 11.12 ล้านบาท

“การเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่าเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งเราเองก็มองว่าทำให้ธุรกิจได้รับผลดีตามไปด้วย ซึ่งก็เชื่อว่าธุรกิจของ BKD ในไตรมาส 2/2557 ขยายตัวได้ดี โดยงานที่จะประมูลและงานที่เตรียมจะเซ็นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ก็ใกล้ที่จะได้รับงาน ซึ่งปีนี้ผลงานเราเข้าเป้าแน่ ที่รายได้โต 50% ส่วนปีหน้าคาดว่าจะเติบโตก้าวกระโดด เพราะจากงานที่รับในปีนี้จะทยอยรับรู้ส่วนใหญ่อีกปีหน้า”นางนุชนารถกล่าว

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ในประเทศ แบ่งเป็นมาจากภาครัฐ 70% และจากภาคเอกชน 30% ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศถือได้ว่ายังมีสัดส่วนที่น้อยมาก เพราะเนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มรับงานในต่างประเทศเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตสัดส่วนรายได้จากในต่างประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเมื่อการรับงานของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรของบริษัท ทั้งช่างฝีมือ พนักงานจ้างแบบชั่วคราวหรือ Outsource นั้นมีเพียงพอ พร้อมรับงานใหม่ๆ ในอนาคต เต็มที่ โดยปัจจุบันบริษัทมีทีมช่างรวมกันทั้งหมดกว่า 1,000 คน

อนึ่งบริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิเติบโตอย่างน้อย 10-15% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2556-2558) เนื่องจากยังคงมีงานตกค้างจากภาครัฐเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ที่ปัจจุบันสัดส่วน 70% ของรายได้ทั้งหมด รวมถึงโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลจะกลับมาในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทรับงาน ได้เพิ่มขึ้น

ตลาดออนไลน์ชัดเจนปี

สำหรับความคืบหน้าแผนตลาดออนไลน์ธุรกิจ ตามแนวทางนโยบายของบริษัท โดยมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนในสัดส่วนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

โดยในปัจจุบัน บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องเค็มชนิดหนึ่ง ที่มีแนวโน้มจะวางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงปลายปี 2558 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าน่าจะได้ซื้อสรุปที่ชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าวในช่วงปลายปี 2557 นี้

ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบสัญญาเทคนิคหุ้น BKD พบว่า ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 2.60 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ได้ โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 2.46 บาท